

UBND TỈNH NGHE BÁO CÁO...*(Tiếp theo trang 1)*

các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, lao động giữa Thái Bình và các đối tác Nhật Bản, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Thái Bình”.

Theo kế hoạch, hội nghị được tổ chức ngày 25/11/2020 tại Hà Nội với 3 bên tham gia

và đồng tổ chức gồm: UBND tỉnh Thái Bình, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Thành phần tham dự, về phía tỉnh Thái Bình có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung, công việc trong chương trình hội nghị như: video clip giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Thái Bình; tài liệu giới thiệu về Khu kinh tế Thái Bình, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Thái Bình” có ý nghĩa quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Để hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện các chương trình, nội dung diễn ra

trong hội nghị; do thời gian diễn ra hội nghị ngắn nên phải bố trí chương trình, nội dung hết sức ngắn gọn, súc tích, đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị.

THẢO GIỮ KHÓ KHĂN...*(Tiếp theo trang 1)*

Đó là nội dung chính của cuộc họp UBND tỉnh chiều ngày 16/11 nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải quyết đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trung tâm kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình và dự án đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ và trạm cấp phát xăng dầu tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng; Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo giải quyết đề nghị tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thủy hải sản xuất khẩu tại xã Nam Thịnh, huyện Tiến Hải. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ trì cuộc họp. Dự họp có đại diện một số sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự án xây dựng trung tâm kinh doanh dịch vụ tổng hợp tại phường Tiến Phong của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng Minh Khai Thái Bình đã được thẩm định hồ sơ, đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ và trạm cấp phát xăng dầu với quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuy nhiên hiện nay còn gặp một số vướng mắc liên quan đến chuyển nhượng đất đai và vị trí quy hoạch về giao thông.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phân tích những vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết, kết luận về 2 dự án,

đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ và quyết tâm của UBND tỉnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh song phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Đối với dự án của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng Minh Khai Thái Bình, vì dự án phù hợp với quy hoạch, không vướng mắc về việc cho thuê đất nên thống nhất sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư trên cơ sở giới Sở Tài nguyên và Môi trường xác định thời hạn và giá thuê đất của dự án để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết. Đối với dự án của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuy nhiên hiện nay còn gặp một số vướng mắc liên quan đến chuyển nhượng đất đai và vị trí quy hoạch về giao thông.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm rà soát lại tính chất pháp lý của dự án, Sở Tư pháp kiểm tra lại thủ tục chuyển nhượng đất đai của doanh nghiệp; khi có kết quả rà soát, kiểm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để xuất lại đối với dự án này để UBND tỉnh xem xét, quyết định. Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia ý kiến về việc giải quyết đề nghị tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thủy hải sản xuất khẩu tại xã Nam Thịnh, huyện Tiến Hải của Công ty TNHH Khai thác và Chế biến thủy hải sản Nam Thịnh. Khó khăn, vướng mắc của dự án hiện nay liên quan đến tư cách pháp nhân chủ dự án và quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan và UBND huyện Tiến Hải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện kịp thời, hiệu quả sự chỉ đạo, kết

luận của UBND tỉnh liên quan đến dự án trong thời gian qua. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng rà soát lại những bất cập, đồng thời đề xuất quan điểm giải quyết về thủ tục đầu tư, giao, cho thuê đất của dự án, gửi Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tính chỉ chấp thuận cho dự án tiếp tục thực hiện khi các sở, ngành chức năng đánh giá dự án đang hoạt động có hiệu quả, không vi phạm quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường và nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Các sở, ngành chức năng rà soát, kiểm tra lại, nếu phát hiện doanh nghiệp có sai phạm trong hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

KHÁC ĐUAN**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH...***(Tiếp theo trang 1)*

phát huy tốt vai trò là hạt nhân trong việc duy trì, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với đồng nghiệp. Trong lĩnh vực chuyên môn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đồng chí Hà Tiến Thăng cần phát huy tốt vai trò là cầu

nối giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm sự thông suốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động rà

soát, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ lãnh đạo, chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm phù hợp, khoa học, nâng cao hiệu quả công việc; tiếp tục

phát huy, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thực vụ bảo đảm chu đáo, tỉ mỉ; duy trì tốt mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị tỉnh ngoài cũng như các sở, ngành,

đơn vị, địa phương của tỉnh; tham mưu sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hà Tiến Thăng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công

tỉnh hứa sẽ nỗ lực rèn luyện cả về đạo đức, lối sống lẫn phương pháp, kỹ năng công tác, xứng đáng là đầu mối tham mưu giúp việc lãnh đạo UBND tỉnh cũng như các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ quan, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

THÀNH PHỐ...*(Tiếp theo trang 1)*

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành

viên trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố và

tăng cường công tác giám sát và phân biện xã hội, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở; chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, phong cách của đội ngũ cán bộ MTTQ để đáp

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG BẢO VỆ...*(Tiếp theo trang 1)*

* Để bảo vệ an toàn trên 4.000ha cây vụ đông, huyện Vũ Thư tập trung tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương thâm canh, khơi thông rãnh thoát nước ở mặt ruộng để nước sớm tiêu thoát. Các địa phương tập trung lực lượng thu vớt bèo bống, rác thải, giải tỏa dòng chảy các sông trực chính tạo thuận lợi cho công tác tiêu thoát nước trên nội đồng. Cùng với mưa lớn, nhiệt độ xuống thấp, dự báo gây hư hỏng, thiệt hại cho các loại cây màu. Huyện phát động nông dân tiến hành căng nilon để giữ ẩm, tránh mưa bảo vệ các loại cây màu; đồng thời tuyên truyền nông dân khẩn trương thu hoạch sớm một số loại rau màu như rau ăn lá, rau gia vị, bí xanh, bí ngò... nhằm giảm bớt thiệt hại do mưa rét gây ra.

mưa lớn kéo dài. Trong đó, đặc biệt chú ý bảo vệ an toàn cho trên 300ha cây khoai tây vừa trồng. Cùng với đó, các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi chú ý công tác phòng, chống rét, tăng cường dinh dưỡng, vệ sinh phòng dịch bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

* Hiện nay, huyện Thái Thụy đã gieo trồng được hơn 4.000ha cây màu vụ đông. Trong ngày 16/11, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa to đến rất to. Mưa to đã làm ảnh hưởng tới một số diện tích cây màu, nhất là những diện tích cây màu ưa lạnh mới trồng như khoai tây, bắp cải, sa lát tại các xã trong huyện.

Để chủ động bảo vệ diện tích hoa màu vụ đông, ngành Nông nghiệp huyện Thái Thụy tích cực chỉ đạo, đôn đốc, khuyến cáo người dân thường xuyên rà



Nông dân xã Song An (Vũ Thư) khơi rãnh thoát nước để phòng, chống úng bảo vệ cây màu vụ đông.

hoạch; che chắn cho cây màu và chằng buộc lại giàn để hạn chế tối đa ảnh hưởng của mưa

lớn gây dập nát, đổ gãy cây màu. Với diện tích cây màu bị úng ngập, ngay khi nước rút,

cần kịp thời áp dụng các biện pháp để kích thích bộ rễ phát triển và phòng, trừ sâu bệnh...

BIỂU DƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN...*(Tiếp theo trang 1)*

Nhân dịp này, 1 đơn vị, 2 nhà giáo được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 đơn vị, 1 nhà giáo được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 24 đơn vị, nhà giáo được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 100 đơn vị, nhà giáo được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen; 7 đơn vị được UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2019 - 2020.

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quy mô các ngành học, cấp học được duy trì. Các trường có nhiều biện pháp tích cực để huy động và duy trì, giữ vững số lượng học sinh. Bậc học mầm non, tỷ lệ huy động trẻ đến trường tăng so với năm học trước. Bậc tiểu học huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; toàn huyện không có học sinh bỏ học. 100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3. Cấp THCS huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%. Các tiêu chí phổ cập

giáo dục THCS của huyện đạt tỷ lệ cao. Kết quả phong trào thi đua của ngành Giáo dục huyện Kiến Xương năm học 2019 - 2020 được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá tốt, xếp thứ 3/8 huyện, tỉnh phố.

Nhân dịp này, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong số lượng học sinh và đào tạo đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 4 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh...

* Năm học 2019 - 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song

các trường học trên địa bàn huyện Đông Hưng vẫn tổ chức hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Các trường đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch giảng dạy, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm cho học sinh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực người học theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn tăng so với năm học trước. Bên cạnh đó, các trường còn tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động

“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục huyện Đông Hưng tiếp tục xếp thứ nhì khối các huyện, thành phố trong tỉnh.

Nhân dịp này, 1 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 1 tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 3 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” được biểu dương, khen thưởng.

KỶ HỌP THỨ MƯỜI, QUỐC HỘI KHÓA XIV...*(Tiếp theo trang 1)*

xem xét lại các dự án luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan thẩm tra, soạn thảo dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội để chỉnh sửa, bổ sung trước khi Quốc hội tiếp tục xem xét.

Trước đó, đầu giờ buổi sáng, sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết với 87,14% đại biểu tán thành.

Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm 11 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Nghị quyết quy định chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Ở quận và phường không có Hội đồng nhân dân mà chỉ có Ủy ban nhân dân. Còn việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, thành phố, xã, thị trấn của Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

RA MẮT MÔ HÌNH...*(Tiếp theo trang 1)*

để tổ chức và duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng tại địa phương; hướng dẫn xây dựng, khai thác tốt sách công đồng, tổ chức xe thư viện lưu động phục vụ nhân dân với mục tiêu xây dựng và hình thành thói quen, phong trào đọc sách trong nhân dân...

Tại lễ ra mắt, lãnh đạo UBND xã Thái Thượng đã công bố và trao quyết định thành lập Ban Chỉ đạo mô hình nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu, Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ văn hóa, thể thao của thôn Bích Du; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn Bích Du và trao thưởng các giải thi đấu thể thao: kéo co nữ, bóng bàn, cờ tướng diễn ra trong buổi sáng ngày 16/11.

CÔNG BỐ ỨNG DỤNG...*(Tiếp theo trang 1)*

các tiện ích tra cứu như mã số BHXH, cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH... Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp các thông tin liên quan đến quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần công khai, minh bạch thông tin về quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Ứng dụng VssID - BHXH số của BHXH Việt Nam trên nền tảng thiết bị di động chính thức được công bố đưa vào hoạt động từ ngày 16/11/2020. Ứng dụng đi kèm theo đi quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam, góp phần thực hiện những nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của BHXH Việt Nam trong việc nghiên cứu ứng dụng VssID - BHXH số nhằm mang lại lợi ích cho người tham gia thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT. Thủ tướng đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, phát triển hệ thống BHXH đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, xây dựng bộ máy BHXH tinh gọn, hiệu quả, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Tăng cường tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành BHXH trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để đưa ứng dụng VssID - BHXH số thông minh hơn, giúp người dân sử dụng dễ dàng hơn.

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.998

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 16/11, thế giới đã ghi nhận hơn 54,8 triệu người nhiễm và hơn 1,32 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 16/11, cả nước có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới nhập cảnh từ Nhật về được cách ly ngay, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm lên 1.283 bệnh nhân. Trong ngày, cả nước cũng ghi nhận có thêm 21 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 1.124/1.283 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 124 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 31 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Về trường hợp nam thanh niên nghi nhiễm Covid-19 tại Hà Nội có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 15/11 được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội công bố. Trước đó, bệnh nhân từ Nga về đã nhiễm Covid-19 và được điều trị khỏi trong tháng 9/2020. Hiện kết quả xét nghiệm mới nhất bằng phương pháp RealTime PCR của trường hợp này tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 16/11, trên địa bàn tỉnh có 36 chuyên gia nước ngoài sang làm việc đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiến Hải). Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 46 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 16/11 lên 9.406 mẫu.

HOANG LANH**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--